

Từ năm 2012 đến nay, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cấp và huy động nguồn lực xã hội hóa, toàn tỉnh đã có hàng nghìn người có công được cải thiện nhà ở. Phát huy kết quả đạt được, các cấp, các ngành trong tỉnh đang từng bước nỗ lực để nhân lên những niềm vui cho người có công.

Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/4/2013 về triển khai đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, toàn tỉnh có 4.805 người có công đã được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách các cấp với tổng số tiền 195.180 triệu đồng để hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, giai đoạn I (2012 - 2013) đã hỗ trợ 2.716 nhà với tổng kinh phí 119.160 triệu đồng; giai đoạn II (2015 - đến nay) đã hỗ trợ 1.453 hộ nhóm ưu tiên số 1 với tổng kinh phí 50.580 triệu đồng; riêng các nguồn huy động khác được 25.440 triệu đồng hỗ trợ xây mới cho 636 hộ người có công. Tuy nhiên, số người có công có nhu cầu cải thiện về nhà thuộc các nhóm còn lại qua rà soát còn 11.842 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Trước thực tế này, để từng bước hỗ trợ người có công sớm có nhà ở, ngày 27/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1666 về việc tạm ứng ngân sách tỉnh hơn 55 tỷ đồng để hỗ trợ 1.498 hộ người có công cải thiện nhà ở, trong đó hỗ trợ 1.000 hộ người có công thuộc giai đoạn 2 (đợt 2) xây mới với kinh phí 40 tỷ đồng.

Thêm những căn nhà mới cho người có công



Nhiều người có công được hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Ngay sau khi có văn bản của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị các huyện, thành phố rà soát theo đúng đối tượng để hỗ trợ kinh phí. Đến nay, các huyện, thành phố đã triển khai bình xét, rà soát, lập danh sách 1.000 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới. Trên cơ sở danh sách đề nghị hỗ trợ của các huyện, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách để triển khai, thực hiện theo quy định. Để hạn chế sai sót trong quá trình rà soát, mới đây Ban

Chỉ đạo tổ chức họp các thành viên thành lập 2 đoàn kiểm tra, thẩm định nhà ở tại các huyện, thành phố theo Quyết định số 1666. Sau khi có kết quả cụ thể, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giải ngân cho 1.000 hộ người có công được hỗ trợ xây mới với số tiền 40 triệu đồng/hộ. Việc hỗ trợ nhà ở đối

với người có công khó khăn về nhà ở giúp nhiều gia đình cảm nhận được sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành trong tỉnh.

Ông Trịnh Văn Ly, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang (Vũ Thư) thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới trong số 1.000 hộ người có công. Biết mình là 1 trong số 1.000 hộ người có công được hỗ trợ xây nhà mới ở trong đợt này, ông rất phấn khởi, ông chia sẻ: Năm nay tôi đã ngoài 90 tuổi nhưng hơn 20 năm qua tôi sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 10m² xuống cấp thường xuyên đột mỗi khi có mưa, bão. Rất muốn sửa lại ngôi nhà nhưng với đồng lương hưu hơn 1,6 triệu đồng chỉ tạm đủ cho sinh hoạt, trong khi các con kinh tế cũng khó khăn nên đành ở tạm. Sắp tới được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây mới lại nhà tôi rất vui, yên tâm sống vui, sống khỏe với con cháu trong những năm tháng tuổi già.

Niềm vui của gia đình ông Trịnh Văn Ly cũng là niềm vui chung của hàng nghìn gia đình người có công được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở. Với nguồn kinh phí được phân bổ và huy động từ nguồn xã hội hóa, mục tiêu phấn đấu của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, trong năm 2018, về cơ bản sẽ hỗ trợ kinh phí cho tất cả hộ người có công còn lại đã đăng ký xây mới, sửa chữa, qua đó giúp người có công có nhà ở kiên cố, yên tâm ổn định cuộc sống.

6 năm liên tục là thôn văn hóa

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" như tạo thêm động lực để người dân thôn Đoài, xã Thụy Liên (Thái Thụy) hăng say lao động sản xuất xây dựng đời sống mới. 6 năm liên thôn Đoài được công nhận là thôn văn hóa, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể đạt loại tốt.

Ông Vũ Văn Ánh, Trưởng thôn Đoài cho biết: Thôn có 136 hộ dân với 420 khẩu, đa số các gia đình trong thôn làm nông nghiệp. Xác định phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiều mô hình VAC, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thôn hoạt động hiệu quả, thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tổng thu nhập trong năm 2017 của thôn ước đạt 12 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2014.



Tiết mục văn nghệ do con em thôn Đoài biểu diễn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xa quê hương hơn 50 năm, ông Vũ Trọng Hóa bồi hồi xúc động: Thấy quê hương mình đổi thay thế này những người xa quê như tôi hạnh phúc lắm. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân là sức mạnh, là động lực để thôn Đoài vượt qua muôn vàn khó khăn, vững bước trên con đường đổi mới. Dù có đi đến nơi đâu, quê hương vẫn luôn là chòm sao ngọt, là vòng tay yêu thương đón chúng tôi về.

Đi đôi với việc phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân", Ban công tác mặt trận thôn Đoài đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp công sức để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình dân sinh. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn đã cứng hóa 4km đường giao thông, xây dựng hơn 600m đường máng, đào hơn 10.000m³ đất giao thông thủy lợi nội đồng. Công trình nhà văn hóa thôn trị giá gần 500 triệu đồng hoàn thành và đi vào sử dụng mang lại hiệu quả. Những đóng góp của thôn Đoài đã góp phần đưa Thụy Liên về đích nông thôn mới cuối năm 2014, trước kế hoạch một năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 2,9%, 85% gia đình có nhà mái bằng kiên cố và 96% gia đình trong thôn sử dụng nước sạch. Các tổ chức, đoàn thể của thôn hoạt động vững mạnh, là cầu nối tập hợp hội viên, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi gần 1 tỷ đồng; đồng thời, cung ứng hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức trả chậm giúp người dân yên tâm sản xuất.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Đoài đang tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động; đồng thời, quan tâm đến phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Toàn dân trong thôn thực hiện nếp sống văn minh, không có tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thôn xóm ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Ông Vũ Thành Quang, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên nhận xét: Thành quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở thôn Đoài nói riêng, xã Thụy Liên nói chung là kết quả của sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự chung sức, chung lòng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là mục tiêu, là hành động của mỗi người dân Thụy Liên trong những năm qua. 6 năm liên tục thôn Đoài vinh dự được UBND huyện Thái Thụy tặng danh hiệu thôn văn hóa, 6 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu trong dịp thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Đây cũng là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thôn tiếp tục cống hiến sức người, sức của xây dựng quê hương.

TẮT ĐẠT

TRƯỜNG MẦM NON 1/6 Nơi gửi trọn niềm tin

Với mục tiêu chăm sóc và giáo dục trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ theo phương châm "chơi mà học - học mà chơi", nhằm giúp trẻ phát huy tối đa năng lực cá nhân và tự tin bộc lộ các thiên hướng của mình, những năm qua, Trường Mầm non 1/6 (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) luôn khẳng định được hướng đi đúng đắn khi chất lượng đào tạo cũng như niềm tin của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh dành cho Trường ngày càng lớn.

Cô giáo Đỗ Thị Ngoàn, Hiệu trưởng nhà trường đưa chúng tôi đi tham quan một vòng các lớp học. Đến lớp nào cũng thấy phòng học thoáng rộng, bài trí khoa học, sinh động, đầy đủ trang thiết bị dạy - học, cô trò say sưa với các trò chơi hấp dẫn, hoặc đang hát múa. Thấy người lạ, tất cả các cháu tự giác xếp hàng lễ phép chào. Hỏi về bí quyết để xây dựng trường đạt danh hiệu là cơ đầu bậc học mầm non nhiều năm liền, cô Ngoàn chia sẻ: Đối với giáo dục, đội ngũ giáo viên được xác định là yếu tố nòng cốt quyết định chất lượng đào tạo. Riêng với bậc mầm non, do đặc thù công việc điều này càng trở nên quan trọng. Bởi bên cạnh gia đình, các thầy cô giáo chính là người thầy đầu tiên, dạy trẻ những bài

học đầu đời, là người ươm mầm nhân cách cho trẻ. Nghề giáo viên mầm non không chỉ đòi hỏi sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ su phạm mà hơn cả là tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương con trẻ như của người mẹ đối với những đứa con. Tại Trường Mầm non 1/6, trọng trách ấy luôn được thấu hiểu để vun đắp niềm tin và sự gắn kết sâu sắc giữa cô giáo và con trẻ, vun đắp niềm tin thực sự giữa phụ huynh và nhà trường. Điều đó được minh chứng qua bộn bề của chị Trần Thanh Hương, công tác tại ngành Thuế tỉnh: Thấm thoát đã gần 3 năm kể từ ngày đầu tiên mình dắt con trai vào lớp. Minh vẫn không thể nào quên được ánh mắt ngỡ ngàng của con trai khi bước vào một ngôi trường xa lạ và tâm trạng lo lắng của mình. Đường như con muốn nắm tay mẹ chặt hơn không muốn rời xa. Nhớ lại những ngày đầu tiên đưa con đến lớp, mình cũng giống như bao nhiêu người mẹ khác lo lắng khi con phải sống tại một môi trường mới mà không có bố mẹ bên cạnh. Song nhờ sự chăm lo của các cô giáo, con đã nhanh chóng hòa đồng với các bạn. Mỗi ngày đón con, nghe con líu lo hát hay đọc những câu thơ mới thuộc mình đã thật sự yên tâm. Rồi thời gian trôi qua, con bây giờ đã là học sinh lớp lớn. Năm học này chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn đặc



Các bé tham gia trò chơi dân gian.

biệt trong tâm trí của con trước khi con bước vào một môi trường học tập mới.

Hãy để trẻ nói, trẻ cười; hãy để cho trẻ phát triển một cách tự nhiên trong những môi trường giáo dục phù hợp với lứa tuổi, điều này tuy đơn giản nhưng đã thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của tất cả các cán bộ, giáo viên Trường Mầm non 1/6 dành cho các bé. Theo đó, để tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ, nhà trường đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất toàn diện. Hệ thống sân chơi ngoài trời rộng, thoáng với đầy đủ các đồ chơi như cầu trượt, đu quay, nhà bóng, bập bênh, xích đu, khu phát triển vận động, khu chơi cát, nước và vườn cỏ tích... đáp ứng cho các trò chơi vận động, tư duy và sáng tạo của

trẻ. Cùng với đó, các lớp học cũng được trang bị hệ thống máy điều hòa, tivi, đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân phù hợp với từng lứa tuổi. Hiện tại, Trường Mầm non 1/6 đang tổ chức theo dõi định kỳ sức khỏe, chiều cao, cân nặng cho trẻ. Nhờ vậy, tỷ lệ bé ngoan, bé chuyên cần ngày càng tăng; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể... Quy mô trường lớp luôn được giữ vững, tỷ lệ học sinh theo học ngày càng tăng - đó không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mà còn thể hiện niềm tin yêu của các bậc phụ huynh với ngôi trường đã gửi trọn niềm tin yêu.

MINH NGUYỆT

Tai nạn giao thông và nỗi đau người trong cuộc

Tai nạn giao thông đang là nỗi ám ảnh của người dân và là vấn nạn của toàn xã hội. Đáng sau những vụ tai nạn giao thông, cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn, rơi vào một bước ngoặt khó lường. Đối với những người may mắn sống sót thì gánh chịu những hệ lụy, bị kịch đeo bám suốt cuộc đời còn lại.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả để lại rất nặng nề và không thể bù đắp. Sau tai nạn, cuộc sống của nhiều gia đình đảo lộn, thậm chí rơi vào cảnh bi kịch. Có những người may mắn sống sót nhưng mang thương tật vĩnh viễn; có những người xấu số ra

đi mãi mãi, để lại những khoảng trống không thể bù đắp cho người ở lại. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/10/2016 đến ngày 15/10/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 26 người.

Hơn 1 tháng sau cái chết do tai nạn giao thông của hai cha con ông Vũ Xuân Trường và anh Vũ Văn Quảng ở tổ 10, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), gia đình bà Phạm Thị Diễm vẫn chưa hết người ngoại. Không có gì đau đớn bằng việc chỉ trong thời gian ngắn hai người thân thiết của mình gặp nạn, ra đi mãi mãi. Nhắc lại vụ tai nạn giao thông cướp đi chồng và con trai, bà

Diễm vẫn chưa hết bàng hoàng. Gạt những giọt nước mắt, bà chia sẻ: Quảng sinh năm 1983, là con cả trong gia đình, đã có vợ và con nhỏ đang học mẫu giáo. Hai vợ chồng cùng làm công nhân nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chiều ngày 6/10/2017, sau khi đi làm về Quảng điểu khiển xe máy chở bố lên thăm người thân bị ốm tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dược. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường từ Bệnh viện Đa khoa Phụ Dược trở về thì gặp tai nạn trên quốc lộ 10. Cú va chạm mạnh đã làm hai bố con tử vong tại chỗ. Giờ đây, mỗi bữa cơm gia đình thiếu đi hai thành viên, cảm giác lạnh lẽo, nghẹn ngào bao trùm lên căn nhà nhỏ. Vì



Lực lượng chức năng cứu hộ xe tai nạn giao thông.

thương con đầu còn trẻ và cháu nội còn quá nhỏ, tôi cũng phải gắng gượng để làm trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa tinh thần cho con, cháu.

May mắn hơn người đã chết, nhiều người sống sót sau những vụ tai nạn giao thông, trở về

với gia đình nhưng cả quãng đời còn lại phải ngồi trên chiếc xe lăn hoặc nằm bất động trên giường bệnh, cuộc sống chỉ còn biết nương nhờ người thân. Anh Bùi Văn Long ở thôn Bắc Sơn, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình tỉnh là thanh niên trai

trắng, đang mang trong mình nhiều hoài bão. Cũng chỉ vì tai nạn giao thông, hơn hai năm nay anh phải sống cuộc sống thực vật, gia đình phải chăm sóc từng li từng tí, sức khỏe anh ngày càng yếu, chỉ còn da bọc xương. Ông Bùi Văn Dục (bố của anh Long) cho biết: Đầu tháng 10/2015, trong một buổi chiều trên đường đi làm về Long bị một thanh niên là người cùng địa phương điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào. Cú tông mạnh khiến Long ngã xuống đường, đầu đập xuống đất gây chấn thương sọ não, thương tật lên đến 94%. Long đang là trụ cột kinh tế trong gia đình, từ khi bị tai nạn cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Thiếu tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh cho biết: Đa số các nạn nhân của tai nạn giao thông đều đang trong độ tuổi lao động. Tai nạn giao thông không những để lại những di chứng đeo bám cả cuộc đời mà còn những hệ lụy

đáng buồn cho gia đình và xã hội. Qua phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông cho thấy, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn thấp. Để đẩy lùi tai nạn giao thông, đặc biệt là những tai nạn nghiêm trọng, thời gian qua, tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao ý thức chấp hành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của người dân. Bên cạnh đó, để tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, cẩn trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt là không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, đó chính là văn hóa trong giao thông, là sự an toàn cho chính mình và cộng đồng xã hội.

PHẠM HÙNG